

ปัญหาการทำงานที่เด็กจบใหม่อาจต้องเจอ



ทุก ๆ ปีจะมีเด็กจบใหม่จากรั้วการศึกษาต่าง ๆ จากหลากหลายสาขา คณะ และวิชาชีพ ออกสู่โลกกว้างเพื่อหางาน ตามความถนัดและความรู้ที่ตนสำเร็จการศึกษามาจำนวนนับไม่ถ้วน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษามา และกำลังหางาน หรือเพิ่งจะได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน นอกจากความตื่นเต้นดีใจที่ได้งานที่ตนต้องการแล้ว สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ คุณจะต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานที่จะแตกต่างกับปัญหาที่คุณประสบพบเจอในขณะที่เรียนหนังสืออยู่อย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการเตรียมตัวคุณให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เรามาดูกันว่าปัญหาการทำงานที่เด็กจบใหม่อาจต้องเจอ และวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างค่ะ

1. การปรับตัว

ปัญหาแรกที่ได้เจอใหม่ทุกคนต้องเจออย่างแน่นอนคือ การปรับตัวในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลักษณะเนื้องานที่ทำ และสถานที่ทำงาน ฟังระลึกไว้เสมอว่าที่ทำงานไม่ใช่รั้วโรงเรียน ความเคร่งครัด กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตัวต่าง ๆ จะมีมากกว่าและจริงจังกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะต่างออกไป เราอยากให้คุณยังคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ให้ฝึกฟัง ฝึกสังเกต และฝึกดูให้มากกว่าสังคมที่ทำงานเขาปฏิบัติตัวกันอย่างไร พยายามเรียนรู้ให้มาก เพื่อที่คุณจะได้ปรับตัวและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วในที่ทำงานค่ะ

2. ความมีวินัย

สมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา คุณต้องมีระเบียบวินัยในระดับหนึ่ง แต่เมื่อคุณได้มาทำงานเต็มตัวแล้ว ระเบียบวินัยในการทำงาน ทั้งความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การฝึก บริหารเวลาในการทำงาน ย่อมต้องมีเพิ่มมากขึ้นตามวุฒิภาวะ เมื่อเริ่มเข้าทำงาน ความมีวินัยของคุณจะทำให้คุณปรับตัวเข้าสู่โหมดทำงานได้เร็วขึ้น

ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในระดับต้นๆ จากเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย เป็นการป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะตามมาจากการทำงานได้ดีอีกด้วย

3. ยังไม่มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

ปัญหาหนึ่งที่ได้จากเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นานคือยังไม่รู้ว่าเป้าหมายในการเข้ามาทำงานของตนคืออะไร เป็นโชคดีที่หลายคนได้ทำงานในสิ่งที่ตนรัก ใฝ่ฝันและจบการศึกษามา แต่ก็ยังมีอีกมากที่ทำงานและทำงานเพียงเพื่อเงิน กระแสนิยม หรือทำตามเพื่อน เมื่อคนเหล่านี้ได้ทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่าอยากจะเติบโตในสายงานนี้ สร้างประโยชน์ให้ตนเองและสังคมจากงานที่ทำแล้ว ลักษณะในการทำงานก็จะเป็นการทำงานให้จบไปวัน ๆ ไม่มี passion และทำให้ผลงานของตนและทีมเวิร์คไม่ดี สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ฉะนั้นก่อนสมัครงานใด ๆ คุณควรคิดใคร่ครวญถึงเป้าหมายในการทำงานของคุณให้ชัดเจน และมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายนั้นเพื่อประโยชน์และความสำเร็จในระยะยาว

4. ทนรับแรงกดดันไม่ได้

เด็กจบใหม่มักถูกปรามาสว่าเป็นเด็กเหยียบขี่ไก่ไม่ฝ่อ หนักไม่เอาเบาไม่สู้ เพราะวุฒิภาวะ และความอดทนของเด็กกลุ่มนี้ยังมีน้อย เป็นช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากความเป็นวัยรุ่น ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยทำงานเต็มตัว เพราะฉะนั้นเมื่อไปเจอสังคมใหม่ ๆ ที่ทำงาน เด็กกลุ่มนี้อาจได้รับความกดดัน คิดว่างานที่ทำไม่เหมือนกับที่คาดหวังตอนจบใหม่ ๆ ทำให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย และตัดสินใจเปลี่ยนงานได้ง่าย ๆ เพราะคิดว่าตัวเองยังสดใหม่ ยังมีกำลังวังชาหางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ กลายเป็นคนเลื่องงานและคนไม่สู้งานไป เราอยากให้คุณมีความอดทนให้มากขึ้น นึกอยู่เสมอว่าการปรับตัวในทุกที่ทุกสถานการณ์ต้องใช้เวลาทั้งนั้น พยายามคิดในแง่บวกและคิดว่าเราจะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์หากเราอดทนกับการทำงานที่แรกได้มากพอ

5. ช่องว่างระหว่างวัยในที่ทำงาน

ในสังคมที่ทำงานคุณจะได้เจอกับผู้คนหลากหลายทั้งวัย สถานะ ตำแหน่ง ไม่เหมือนสมัยเรียนที่มีแต่อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง แน่แน่นอนว่าเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เช่นนี้ เด็กจบใหม่อาจปฏิบัติตัวกับเจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าไม่ถูกต้อง เนื่องด้วยประสบการณ์ และช่องว่างระหว่างวัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น เมื่อเริ่มต้นทำงาน คุณควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ และให้ความเคารพกับเพื่อนรุ่นพี่ที่อาวุโสกว่า แต่เมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงาน คุณควรแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจนด้วยความละมุนละม่อม ไม่ก้าวร้าวหรือทำตัวแรง ๆ ไม่น่ารัก เพื่อลดความกระทบกระทั่ง และสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน

6. ความสามารถและประสบการณ์ยังไม่พอ

เด็กจบใหม่โดยทั่วไปยังมีขีดความสามารถจำกัด และประสบการณ์ยังไม่มากพอ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาในที่ทำงานได้ คุณควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และหมั่นฝึกฝนทักษะ ที่ต้องใช้ในสายงานของคุณอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเพิ่มความสามารถของตนเองในการทำงาน

7. การอดออม

เมื่อได้เงินเดือนเป็นครั้งแรกในชีวิต อาจมีเด็กจบใหม่หลายคนที่หลงระเริงกับเงินที่หามา และใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย เราอยากให้คุณประหยัด อดออม ถ้าเป็นไปได้ให้เรียนรู้การบริหารจัดการเงินเดือนให้ดี เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเงินที่ได้มาจากการทำงาน

จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่เด็กจบใหม่อาจประสบพบเจอได้เมื่อเริ่มเข้าทำงาน หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ ลองนำคำแนะนำของเราไปใช้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเลยล่ะ

ที่มา : <https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/>